



ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร. 0 2281 0859 โทรสาร 0 2281 0859 E-mail: moacnews@gmail.com

ครั้งที่ 89/2554

24 พฤศจิกายน 2553

“รมช.ศุภชัย” เผย ก.เกษตรฯ ระดมเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายสวนยาง พร้อมประสานข้อมูลศูนย์ช่วยเหลือฯ 4 จังหวัดใต้ใกล้ขีด คาดจ่ายเงินช่วยเหลือล็อตแรกได้ก่อนสิ้นปี ‘53

นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า จากกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2553 ถึงสิ้นสุดฤดูฝนปี 2553 เป็นกรณีพิเศษ คือร้อยละ 55 ของต้นทุนการผลิตยางพารา 7-22 ปี เฉลี่ยทั้งประเทศ ในอัตราไร่ละ 6,007 บาท รวมถึงความช่วยเหลืออื่นๆ คิดเป็นวงเงิน รวมทั้งสิ้นประมาณ 1,950 ล้านบาท นั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับศูนย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ทั้ง 4 แห่งที่จังหวัดสงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบด้านการเกษตร รวมถึงสวนยางพารา มาประมวลและระดมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจริงที่เกิดขึ้น โดยคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือชุดแรกได้ ภายในเดือนธันวาคม 2553 นี้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้เร่งปฏิบัติงานให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็วมากที่สุด เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้รับความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ สามารถกลับมาประกอบอาชีพได้ตามปกติ

ทั้งนี้ นอกจากการช่วยเหลือในอัตราไร่ละ 6,007 บาท แล้ว ยังมีการช่วยเหลือให้ปลูกยางพาราใหม่ตามระเบียบ สกย. ว่าด้วยการให้การสงเคราะห์เพื่อปลูกแทน พ.ศ. 2551 และระเบียบ สกย.ว่าด้วยการช่วยเหลือสวนประสมภักดิ์ธรรมชาติ พ.ศ. 2538 โดยอนุโลม คือ จ่ายเป็นรายปีเป็นเวลา 6 ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,000 บาทต่อไร่ โดยมีเงื่อนไขว่า เกษตรกรที่อยู่ในความสงเคราะห์ให้ สกย.รับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายปลูกทดแทน และเกษตรกรที่อยู่นอกการสงเคราะห์ หากเปิดกรีดแล้วให้ สกย. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการปลูกทดแทน ส่วนกรณีไม่เปิดกรีดรัฐบาลจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับการปลูกต้นยางในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม เช่น พื้นที่ลุ่มน้ำ ที่นา หากทำการเปิดกรีดแล้ว สกย. จะดูแลให้ หากยังไม่เปิดกรีดรัฐบาลจะรับผิดชอบ โดยจะมีเงื่อนไขว่าจะแนะนำให้เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นแทน อาทิ ปาล์มน้ำมัน และไม้ผลชนิดอื่นๆ